

ประชาสัมพันธ์ผลงาน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

สภ.แม่ริมนำแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.สิทธิ คำเลิศ ผกก.สภ.แม่ริมนำ ,พ.ต.ท.นำพล พรหมการ์ตัน รอง ผกก.ป.สภ.แม่ริมนำ ,พ.ต.ท.สมชัย บริบูรณ์ สวป.สภ.แม่ริมนำ มอบหมายให้ ร.ต.อ.วุฒิไกร สมใจ รอง สว.สส.(หน.ชมส.)สภ.แม่ริมนำ พร้อมชุด ชมส.แสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันและแจ้งเบาะแสอาชญากรรม ยาเสพติด ตามโครงการโครงการ cyber village โครงการช่องผ้าป่าแจ้งเบาะแสผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน รณรงค์ป้องกันให้ความรู้ถึงผลกระทบในการเผาขยะและการเผาป่า ให้กับประชาชนบ้านกาดฮาว ต.สะลวง และบ้านดอนตัน ต.เหมืองแก้ว



ประชาสัมพันธ์ผลงาน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

โครงการป้องกันยาเสพติดในชุมชนวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.สิทธิคำ เลิศ ผกค.สภ.แม่ริมา มอบหมายให้ พ.ต.ท.นำพล พรหมการัตน์ รอง ผกค.ป.สภ.แม่ริมา ,พ.ต.ท.สมชัย บริบูรณ์ สว.ป.สภ.แม่ริมา ,ร.ต.อ.วุฒิไกร สมใจ รอง สว.สส.(ทน.ชมส.)สภ.แม่ริมา พร้อมชุดชุมชนยั่งยืน ประชุมประชาคมประชาชนตามโครงการชุมชนยั่งยืนและประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสยาเสพติดตามโครงการ ผ้าป่าแจ้งเบาะแสข้อมูลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ งด และห้ามเผาป่าในพื้นที่ ณ บ้านม่วงคำ ม.๓ ต.โป่งแยง





ประชาสัมพันธ์ผลงาน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

สภ.แมริมจัดวันตำรวจ พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ

พ.ต.อ.สิทธิ คำเลิศ ผกก.สภ.แมริม นำข้าราชการตำรวจในสังกัดและครอบครัวร่วมงานวันตำรวจ ๑๗ ต.ค.๒๕๖๖ ณ สถานีตำรวจภูธรแมริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนายภักค์วัต ชันธหิรัญ นายอำเภอแมริม เป็นประธานในพิธี ในช่วงเช้าหลังจากเคารพธงชาติบริเวณลานด้านหน้าสภ.มีพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน กล่าวอุดมคติตำรวจ อ่านสาสน์ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผกก.สภ.แมริม จากนั้นได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจ และมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นแก่ข้าราชการตำรวจและมอบเกียรติบัตรให้แก่อาสาสมัครตำรวจบ้านในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงานคดีเด่น จากนั้นได้มีพิธีทางศาสนาโดยมีพระสงฆ์จำนวน ๘ รูป นำโดยพระครูวิบูลย์ธรรมพิพัฒน์ เจ้าคณะตำบลแม่สา เจ้าอาวาสวัดสว่างบันเทิงเป็นประธานสงฆ์ สวดเจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและผู้มาร่วมงาน พร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตข้าราชการตำรวจ สภ.แมริมที่ล่วงลับโดยมีฝ่ายปกครองอำเภอแมริมคณะกรรมการกต.ตร.สภ.แมริมร่วมพิธี





ประชาสัมพันธ์ผลงาน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

สภ.แม่ริมาบูรณาการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเพื่อบำบัดรักษาวันที่ ๒๖ ต.ค.๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.สิทธิ คำเลิศ ผกก.สภ.แม่ริมามอบหมายให้ พ.ต.ท.นำพล พรหมการ์ตัน รอง ผกก.ป.สภ.แม่ริมา ,พ.ต.ท.สมชัย บริบูรณ์ สว.ป.สภ.แม่ริมา ,ร.ต.อ.ชลนถ สุลักษณ์ รอง สว.ป.สภ.แม่ริมา , ร.ต.อ.วุฒิไกร สมใจ รอง สว.สส.(หน.ชมส.) สภ.แม่ริมาพร้อมชุดปฏิบัติการค้นหา ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ออกปฏิบัติการตามโครงการค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิต และผู้ป่วยจิตเวชฯ เพื่อเข้ากระบวนการบำบัดรักษา ในพื้นที่ อ.แม่ริม

